

**สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)**  
**เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยขวงเงินค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อีซี เลาดิง จำกัด (“EL”)**  
**ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย (ค้ำประกันบางส่วน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้ำประกันหุ้นกู้ตามสัดส่วนที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัท อีซี เลาดิง จำกัด (“EL”) ซึ่งประกอบธุรกิจธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 74 ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP(II&UHNW&HNW)) ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ EL”) โดยมูลค่าการค้ำประกันไม่เกิน 503.94 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นภาระค้ำประกันเงินต้นจำนวนไม่เกิน 444 ล้านบาท และภาระค้ำประกันดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 59.94 ล้านบาท

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551”) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว เป็นการเข้าทำรายการกับบริษัทย่อยของบริษัทที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กล่าวคือ นายอัญชลิน พรรณนิภา นางนภัสนันท์ พรรณนิภา และนางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหุ้นสามัญในบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยทั้งสิ้น 349,431,700 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.24% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน พบว่า เป็นรายการขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับร้อยละ 23.99 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งมูลค่าของรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอสารสนเทศรายงานที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ	บริษัทคาดว่ากรเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2568
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TQM”) ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท อีซี เลาดิง จำกัด (“EL”)
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	EL เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 โดยมีกรรมการ, ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดำรงตำแหน่งและถือหุ้นใน EL ดังนี้ (1) บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (EG) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.15 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท

	<p>(2) นายอัชุลิน พรธณนิภา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานบริษัท (President) ของบริษัท, เป็นกรรมการของบริษัท TQMB, TQML, EL และเป็นผู้ถือหุ้นใน EL สัดส่วนร้อยละ 8.0</p> <p>(3) นางนภัสนันท์ พรธณนิภา เป็นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท, เป็นกรรมการของบริษัท TQMB, TQML, EL และเป็นผู้ถือหุ้นใน EL สัดส่วนร้อยละ 7.0</p> <p>(4) นางสาวสมพร อัมไพสุทธิพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใน EL สัดส่วนร้อยละ 6.5</p>
<p>4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่จะ ค้ำประกัน</p>	<p>จำนวนหุ้นกู้ที่บริษัท EL เสนอขาย : 600,000 หุ้น</p> <p>ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท</p> <p>การเสนอขาย : เสนอขายในวงจำกัด โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP(II&amp;UHNW&amp;HNW)) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <p><b>กลุ่มที่ 1</b> ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทย่อยที่ รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQMB”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท</li> <li>(2) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQML”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท</li> <li>(3) บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (EG) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.15 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท</li> <li>(4) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท</li> </ol> <p>ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนการเข้าซื้อหุ้นกู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ (1) – (4) จะต้องไม่เกิน 400 ล้านบาทและจำนวนการเข้าซื้อหุ้นกู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>ข้อ (1) และ ข้อ (2) จะเข้าจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท และจำนวนรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท</p> <p>ข้อ (3) และข้อ (4) จะเข้าจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท รวมกันจะต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยมูลค่าการจัดสรรกำหนดจากการพิจารณาสภาพคล่องของ TQMB และ TQML และการเจรจาเสนอขายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท</p> <p><b>กลุ่มที่ 2</b> บุคคลในวงจำกัดที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท</p> <p>โดยมีการกำหนดลำดับการเสนอขายจะเสนอต่อบุคคลตาม <b>กลุ่มที่ 2</b> เป็นลำดับแรก จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท และจะเสนอขายต่อบุคคล <b>กลุ่มที่ 1</b> ได้แก่ TQMB, TQML, EG และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนการเข้าซื้อหุ้นกู้ของ<b>กลุ่มที่ 1</b> และ <b>กลุ่มที่ 2</b> จะต้องไม่เกิน 600 ล้านบาท</p> <p><b>วันออกหุ้นกู้</b> : บริษัทคาดว่า การเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2568</p> <p><b>ประเภทหุ้นกู้</b> : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วนโดยมีผู้</p>

	<p>คำประกันบางส่วน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ ถอน</p> <p><b>อายุหุ้นกู้ :</b> ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้</p> <p><b>วันครบกำหนดไถ่ถอน :</b> 3 ปีภายหลังจากที่ออกหุ้นกู้</p> <p><b>อัตราดอกเบี้ย :</b> คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน</p> <p><b>ลักษณะของสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันและมูลค่า :</b> บริษัทคำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ EL ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย (“คำ ประกันบางส่วน”) เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นใน EL ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ของ EL ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ EL นั้น เป็นบุคคลธรรมดา และ ไม่สามารถคำประกันการออกหุ้นกู้ของ EL ในคราวนี้ได้ เนื่องจากการคำประกันของบุคคล ธรรมดาจำเป็นต้องวางหลักทรัพย์คำประกัน</p>
<p><b>5. ลักษณะโดยทั่วไปของ รายการที่เกี่ยวข้องกันและ การคำนวณขนาดรายการ</b></p>	<p>บริษัทจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเข้าคำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยในการออกและ เสนอขายหุ้นกู้โดย EL ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย (คำประกัน บางส่วน) ซึ่งเป็นการคำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นใน EL โดยขอวงเงินคำประกันสำหรับเงินกู้ 503.94 ล้านบาท (เงินต้น 444 ล้านบาทและดอกเบี้ย 59.94 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 23.99 ของ NTA ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 2,100.61 ล้านบาท) ธุรกรรมนี้เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท และ EL ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาและคณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EL มูลค่าไม่เกิน 3,283.75 ล้านบาท ส่งผลให้ขนาดรายการการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EL รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,787.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 180.31 ของ NTA ซึ่งเป็นการรวมขนาดรายการทั้ง 3 รายการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่คิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัท ที่คิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQMB”) และ บริษัท ที่คิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQML”) จะเข้าของซื้อหุ้นกู้ของบริษัท อี ซี เอนด์ จำกัด (“EL”) เงินต้นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท บวกกับดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ไม่เกิน 33.75 ล้านบาท รวมคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 283.75 ล้านบาท</li> <li>2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่คิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินโดยขอวงเงินคำประกันสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อีซี เอนด์ จำกัด  (“EL”) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย (คำประกันบางส่วน) เงินต้น จำนวนไม่เกิน 444 ล้านบาท และภาระคำประกันดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 59.94 ล้านบาท รวมคิดเป็นมูลค่าการคำประกันไม่เกิน 503.94 ล้านบาท</li> <li>3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่คิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการคำ ประกันสินเชื่อของบริษัท อีซี เอนด์ จำกัด (“EL”) และบริษัทย่อยของ EL การคำประกัน วงเงินสินเชื่อรวม 3,000 ล้านบาท )</li> </ol> <p>ดังนั้น การทำธุรกรรมกับ EL จึงเข้าข่ายการเป็นรายการเกี่ยวโยงกันซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งถือเป็น รายการขนาดใหญ่ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติด้วย</p>

	คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว จากหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจึงได้แต่งตั้งบริษัท สีม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ไม่มี
7. แหล่งเงินที่ใช้สำหรับการค้าประกัน	เงินทุนหมุนเวียนซึ่งเกิดขึ้นจากผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทเข้าทำรายการแล้ว และมีความจำเป็นต้องชำระหนี้แทนบริษัทย่อย บริษัทยังมีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบกิจการต่อไป
8. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม	(1) นายอัญชลิน พรรณนิภา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานบริษัท (President) ของบริษัท (2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เป็นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท (3) นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ของบริษัท .
9. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้าประกันวงเงินสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อีซี เอลดีง จำกัด ("EL") ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย ("การค้าประกันบางส่วน") เนื่องจากเห็นว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้าประกันวงเงินสำหรับหุ้นกู้แก่บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทรับทราบสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดี จึงเป็นกรณีที่มีความปลอดภัยเรื่องการลงทุนสำหรับบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้แต่เพียงรายเดียว และเป็นการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นใน EL ดังนั้นการค้าประกันหุ้นกู้จำนวน 74% จึงเหมาะสมแล้ว
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 9.	-ไม่มี-